

**HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH...**

(Tiếp theo trang 1)

công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2019; phê duyệt tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công trình nước sạch nông thôn; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Đền thờ mẹ Việt

Nam anh hùng tỉnh Thái Bình... Cùng với đó, kỳ họp cũng dành thời gian để các đại biểu tham luận, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề đang được cử tri quan tâm, đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành khối nội chính và các ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời đề nghị bổ sung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới và báo cáo kết quả thực

hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến dựa trên 30 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành trong khối nội chính và các ban của HĐND tỉnh đồng thời bổ sung 2 báo cáo mà đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

UBND tỉnh đề nghị và báo cáo kết quả giải quyết công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh. Để nâng cao chất lượng kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình thực tiễn tổ chức và nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các tờ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố, chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xây dựng quy trình hướng dẫn việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu theo đúng tinh thần Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

chuyên môn liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm về thời gian, chất lượng, đúng quy định của pháp luật. Các ban của HĐND tỉnh trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, nắm bắt tình hình thực tiễn tổ chức và nâng cao chất lượng giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Các tờ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho đại biểu tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố, chuẩn bị báo cáo theo đúng yêu cầu. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh xây dựng quy trình hướng dẫn việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu theo đúng tinh thần Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

**ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Nguyễn Xá có nhiều khởi sắc. Các công trình kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Năm 2015, xã Nguyễn Xá đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2017, các tiêu chí về xây dựng NTM luôn được xã Nguyễn Xá giữ vững và từng bước được nâng cao...

Phát biểu tại buổi làm việc với xã Đông Phương, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM. Đồng chí yêu cầu xã Đông Phương tiếp tục rà soát, đổi mới với các tiêu chí để công nhận xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Địa phương khẩn trương thành lập các tổ công tác rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt, chưa đạt để báo cáo cấp trên. Ngoài ra, xã Đông Phương phải tiếp tục điều tra, đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân các hộ nghèo, trên cơ sở đó có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ; tiếp tục cải tạo diện mạo nông thôn, phát động các hội, đoàn thể xây dựng mô hình đường hoa, không để có

đại mục hai bên đường gây mất mỹ quan; tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Đông Hưng tiếp tục hỗ trợ xã Đông Phương trong việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao; vận động các doanh nghiệp về địa phương đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất để tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với xã Nguyễn Xá, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn địa phương tiếp tục phấn đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019, tạo tiền đề trở thành xã NTM kiểu mẫu. Để đạt được những mục tiêu trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã Nguyễn Xá khẩn trương rà soát lại các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên cơ sở đó xác định giải pháp để thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền, vận động để đến cuối năm 2018, 100% hộ dân trên địa bàn dân số, sử dụng nước sạch...

Sau buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm Công ty TNHH Phúc Mậu (xã Đông Phương) và nhà Thủy đình mùa rỗi nước (xã Nguyễn Xá).

**TỔNG DƯ NỢ CHO VAY...**

(Tiếp theo trang 1)

thời điểm 31/12/2017; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,96% tổng dư nợ. Bên cạnh việc tập trung mở rộng đầu tư tín dụng, các TCTD trên địa bàn tỉnh còn chú trọng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Đến nay, các TCTD đã thực hiện giải hạn nợ cho 929 khách hàng, miễn, giảm gần 13 tỷ đồng lãi tiền vay cho khách hàng vay vốn. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất những kiến nghị để hoạt động ngân hàng đi vào ổn định hơn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động ngân hàng từ đầu năm đến nay, đã có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh duy trì thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42 của Quốc hội, thực hiện cho vay nền kinh tế đi đôi với an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất,

kinh doanh, cho vay theo các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của trung ương và của tỉnh; tăng cường nắm bắt, xử lý kịp thời, hiệu quả những thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo hệ thống tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đối với các TCTD, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh trong hoạt động; rà soát mục tiêu, kế hoạch trên cơ sở đó triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với đơn vị tại từng thời điểm; tăng cường hợp tác với trong nền kinh tế thông qua việc phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ, bảo đảm ổn định nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát triển mạnh hoạt động thanh toán, dịch vụ ngân hàng hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn vay ngân hàng thuận lợi, tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

**TRUNG TÁ PHẠM TIẾN LUẬT,**

Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lân cho biết: Điểm nổi bật trong công tác huấn luyện của đơn vị là kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ năm chắc và thực hiện nghiêm pháp luật, điều lệnh, điều lệ quân đội, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật, nhất là kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông, tai nạn trong huấn luyện; đồng thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, vùng biển. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, huấn luyện hàng năm có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98% trở lên.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị quán triệt nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên, nhất là quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo", đơn vị đã tập trung nâng cao trình độ, kỹ thuật sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị, phương tiện có trong biên chế. Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Trong công tác huấn luyện, các đơn vị đột phá vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật và thành thạo kỹ thuật, chiến thuật tác chiến độc lập, từ đó nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng với lực lượng liên quan. Công tác huấn luyện của các đơn vị luôn bảo đảm đúng, đủ các khoa mục, nhờ vậy nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh luôn được đơn vị triển khai thực hiện tốt, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Với phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, giáo dục chính trị, tu dưỡng giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần nhất, tinh chính quy trong huấn luyện. Công tác bảo

**BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH**

**Nâng cao chất lượng huấn luyện**

*Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát với đối tượng tác chiến và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên tuyến biên giới biển của tỉnh.*



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý tổ chức huấn luyện quân sự.

dảm huấn luyện luôn được Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh quan tâm. Hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân bổ kinh phí huấn luyện đúng, đủ theo hướng dẫn từ Bộ Tư lệnh BDBP. Ngoài ra, các đơn vị vận dụng linh hoạt các nguồn thu, nhân lực tại chỗ để tổ chức cải tạo thao trường, bãi tập, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị, mô hình học cụ. Công tác quản lý vũ khí, trang bị và các vật chất phục vụ công tác huấn luyện được thực hiện chặt chẽ, an toàn, không để xảy ra tình trạng thất thoát, hư hỏng.

Ở nội dung giáo dục chính trị, cùng với tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm, nghĩa vụ của lực lượng BDBP... Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh còn chú trọng giáo dục truyền thống lực lượng BDBP nói chung, truyền thống BDBP tỉnh nói riêng. Hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng có tư tưởng chính trị vững vàng,



Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển huyện Thái Thụy.

tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Đình Hân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chia sẻ: Thực hiện việc đổi mới công tác giáo dục chính trị

tại đơn vị trong giai đoạn mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã chỉ đạo triển khai điểm ở các đơn vị để rút kinh nghiệm chung cho toàn lực lượng. Trong đó, 4 đơn vị cơ sở làm điểm 1 trong 4 nội dung giáo dục chính trị là đối

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

cán bộ, hội viên phụ nữ thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh; mong muốn Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng có nhiều cơ hội phát triển, tiếp tục là những phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác hội, đưa phong trào phụ nữ ngày càng đi vào thực chất, xây dựng tổ chức vững mạnh đóng góp công sức, trí tuệ vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới.

**28 TẬP THỂ...**

(Tiếp theo trang 1)

có chất lượng cao nhất để xét giải. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về công sức, trí tuệ, sưu tầm nhiều tài liệu, hình ảnh giá trị, trình bày sáng tạo, hấp dẫn. Ngoài thi viết, toàn tỉnh có 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên tham gia thi trực tuyến.

Qua vòng chấm chung khảo cấp tỉnh, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 4 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có bài dự thi xuất sắc; đồng thời, lựa chọn các bài thi đạt chất lượng tốt để tham gia vòng chung kết do Bộ Tư lệnh BDBP phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thành công của cuộc thi đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh. Để lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành phát huy những kết quả đạt được trong cuộc thi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng hệ thống chính trị trên khu vực biên giới biển ngày càng vững mạnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với BDBP tỉnh tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, trọng tâm là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BDBP (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019). Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị cơ sở phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự làm tốt công tác quản sự, quốc phòng toàn dân cũng như bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới...

**Trao 40 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn**

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018), Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy vừa tổ chức trao quà cho nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Đại Dương.

Công ty Cổ phần Đại Dương hiện có trên 900 lao động, trong đó có 700 lao động nữ sản xuất trong lĩnh vực đóng tàu, may mặc. Để người lao động yên tâm làm việc, nhiều năm qua Công ty luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, chu đáo. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, 40 nữ lao động của Công ty có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ kinh phí do Liên đoàn Lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của tổ chức công đoàn và hội liên hiệp phụ nữ các cấp thể hiện sự quan tâm đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

**NGUYỄN CƯỜNG**

**THÔNG BÁO CHUYỂN GIAO CÔNG TRÌNH**

Dự án: Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng tổ 39, 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)

**I. Thông tin chung**

- Thông tin dự án:
  - Tên dự án: Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng, tổ 39, 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
  - Địa điểm xây dựng: Khu nhà 5 tầng, tổ 39, 40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
  - Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
  - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
  - Cơ quan nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền làm đại diện: UBND thành phố Thái Bình.
  - Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Damsan.
- Quy mô toàn bộ dự án:
  - Tổng diện tích thực hiện dự án: 3.411m<sup>2</sup>, đầu tư xây dựng 01 chung cư cao 15 tầng + 1 tầng áp mái làm dịch vụ, 1 nhà dịch vụ công cộng 2 tầng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
  - Tổng mức đầu tư của dự án: 202.752.233.000 đồng.
- II. Căn cứ pháp lý:**
  - Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án;
  - Hợp đồng số 01/2015/HĐBT ngày 18/11/2015 ký giữa UBND thành phố Thái Bình và Công ty Cổ phần Damsan hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT);
  - Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt điều chỉnh (lần 2) tổng mức đầu tư Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.
- III. Tiến độ thực hiện dự án:**
  - Ngày khởi công: ngày 30/12/2015;
  - Ngày hoàn thành: tháng 6/2017.
- IV. Nội dung bàn giao công trình cho cơ quan nhà nước quản lý**
  - Công trình nhà ở xã hội: Chung cư quy mô 15 tầng (289 căn hộ) + 1 tầng áp mái.
  - Công trình hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống điện, đường, vỉa hè, cấp thoát nước... xung quanh tòa nhà.
  - Đơn vị tiếp nhận bàn giao dự án: UBND thành phố Thái Bình.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**